

คำนำ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผมรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้เป็นประธานในการดำเนินการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้สนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการก่อกำเนิดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยในหลายด้าน ๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมอาชีพของราษฎรผู้ยากไร้ และอื่น ๆ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยทั้งปวงและชาวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพ

วารสารฉบับนี้ ได้เชิญพระฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มาลงพิมพ์ไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ บทความต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่ในฉบับ เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้โดยเฉพาะ โดยบทความต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมไทยที่ทำให้พระองค์ไม่อาจทรงนิ่งดูดายได้ จึงได้ทรงงานในการช่วยเหลือราษฎรอย่างทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยโดยต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทรงถือว่าราษฎรทุกคนคือลูกหลานของพระองค์ ความยากจนและความลำบากของราษฎรในชนบททำให้พระองค์ต้องทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทรงพัฒนาอาชีพของชาวบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากวัฒนธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น ๆ ลำพังแต่ราษฎรเองแม้จะมีความสามารถในศิลปาชีพต่าง ๆ แต่หากขาดการสนับสนุน ก็มีอาจโดดเด่นได้ ทรงแสดงภาวะผู้นำอย่างเด่นชัดในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เมื่อพิจารณาในเชิง "ทุนสังคม" ซึ่งได้กล่าวในหลายบทความในฉบับนี้ จะพบว่าคนไทยเรามีทุนทางสังคมอยู่แล้ว และยิ่งโชคดียิ่งขึ้นไปอีกที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมพลังพื้นฐานแห่งชาติ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนองเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดี ด้วยพระปรีชาญาณ และทรงมีวิสัยทัศน์ในการทรงงาน ทำให้โครงการในพระราชดำรินั้นไปได้เป็นอย่างดี จนเลื่องลือไปทั่วโลก มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรอดสายตาชาวโลกได้ และสามารถอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยไว้ได้ในเวลาเดียวกัน

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชาวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนักศึกษาทุกคน ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวสถาบันและพสกนิกรสืบไป
